

VÕ BỊ KHÔNG CHIA HAI

Để rộng đường dư luận, đánh tan luận điệu, Võ Bị đang chia hai, Võ Bị có hai tổng hội, võ bị có hai đại hội 21 và võ bị có hai tổng hội trưởng.

Trước công luận, ĐẠI HỘI ĐỒNG trong ĐẠI HỘI 21 vừa tổ chức tại San Jose trong 3 ngày 11, 12, 13 tháng 5 năm 2018 gồm tuyệt đại đa số các cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã khẳng định rằng:

1- Võ Bị Không Bị Chia Hai.



Võ Bị chúng tôi không chia hai. Võ Bị chúng tôi chỉ có một Tổng Hội. Chúng tôi không bị vỡ làm hai, chỉ đang bị xáo trộn vì một nhóm cựu SVSQ có chân trong “Chính Trị Bolsa”, là người của các đảng phái chính trị bên ngoài, Việt Tân, TTCS và các tổ chức ngoại vi mập mờ dưới ô dù nghị quyết 36, đã xâm nhập vào nội tình Võ Bị, muốn thống trị Tổng Hội Võ Bị. Họ nắm được chức Tổng Hội Trưởng và thành lập Ban Chấp Hành gồm toàn là những tay chân, chức sắc của VT, TTCS trong một cuộc bầu cử có sắp xếp, gian lận ở Đại Hội hội 20 tổ chức năm 2016. Tập Thể Võ Bị chúng tôi đã phải giải quyết vấn nạn bằng một Đại Hội Bất Thường, gồm các đại diện khóa và các hội trưởng của các hội địa phương, nhóm họp tháng 5 năm 2017 để quyết định cho Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa tạm thời điều hành Tổng Hội Võ Bị, cho đến khi Đại Hội 21 bầu lại Tổng Hội Trưởng và có Ban Chấp Hành mới. Trong Đại Hội Bất Thường, các đại diện khóa và các hội trưởng đã quyết định truất phế ông Tsu A Cầu và không chấp nhận Ban Chấp Hành đương nhiệm. Thông cáo truất phế đã được phổ biến rộng rãi toàn cầu nhưng cho đến nay họ vẫn tiếm danh.

Đại Hội 21 vừa qua tổ chức tại San Jose đã bầu được Tân Tổng Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2018-2020 là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Lưu Xuân Phước Khóa 24.

2- Võ Bị Không có hai ĐẠI HỘI 21.

Thi hành quyết định của Đại Hội 20. Đại Hội 21 của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố San Jose tiểu bang California Hoa Kỳ trong 3 ngày cuối tuần 11, 12, 13 tháng 5 năm 2018. Đại Hội 21 vừa qua là một đại hội thành công nhất, số cựu sinh Viên Sĩ Quan về tham dự đông nhất, 242

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan, chưa từng có từ ngày thành lập Tổng Hội Võ Bị đến ngày nay. Chưa kể có 336 Cựu Sinh Viên Sĩ Quan khắp nơi ở hải ngoại gửi phiếu tán thành và bày tỏ quan điểm ủng hộ ĐẠI HỘI 21.

Những ai muốn tổ chức Đại Hội tại Nam Cali, Houston, Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn là quyền của họ, trong quốc gia tự do, dân chủ này, chúng ta không làm gì được họ. Nhưng nếu chỉ có 3 khóa 19, 26, 29 với số đông và một phần thiểu số của 2 khóa 17, 18 sẽ tham dự họp ngày 23, 24, 25 tháng 6 năm 2018 tại Nam Cali, thì không thể sử dụng danh xưng Đại Hội XXI của Tổng Hội được, mà chỉ có thể gọi là ĐẠI HỘI LIÊN KHÓA 19, 26, 29, 17, 18. Nhớ rằng Võ Bị có 31 khóa và một khóa phụ. 3, 4, 5 khóa chỉ là thành phần thiểu số, quá ít! Trong xã hội dân chủ, văn minh, thiểu số phải phục tùng đa số.

3- Hãy về với trường mẹ, về với anh em võ bị.

Đoạn viết này tôi muốn tâm sự với anh Tsu A Cầu và Ban Chấp Hành tiếm danh đã bị truất phế và các cố vấn, cộng sự viên của anh.

Đại Hội 21 tháng 5 vừa qua tại San Jose là một đại hội thành công nhất từ trước đến nay, tổng số CSVSQ từ khắp nơi về tham dự đông chưa từng có trong 40 năm qua. Số tiền các CSVSQ yểm trợ tổng kết cuối cùng lên đến trên \$35,000.00 [Mỹ kim] đã nói lên ý muốn của đa số cựu sinh viên sĩ quan trong sinh hoạt Võ Bị. Họ về tham dự Đại Hội 21 thật đông, là hình thức bỏ phiếu bằng chân, không chấp nhận anh Tsu A Cầu và Ban Chấp Hành tiếm danh. Họ về tham dự thật đông để xác quyết sự chính danh của Đại Hội 21 và nhất quyết phải chấm dứt tình trạng xáo trộn hiện nay của Tổng Hội, loại bỏ nhóm thiểu số vì mưu đồ đảng phái chính trị bên ngoài đã xâm nhập vào tổng hội.

Các anh hãy về với trường mẹ, về với anh em Võ Bị. Các anh nếu thích sinh hoạt đảng phái, chính trị, VT hay TTCS, hay dù là các anh có cơ sở làm ăn với CS Việt Nam, là quyền tự do của các anh, các anh cứ gia nhập sinh hoạt, cứ làm ăn với họ với tư cách cá nhân, đừng để hệ lụy đến thanh danh tổ chức Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, vốn dĩ đã hoạt động tốt đẹp hơn 40 năm qua.

Chúng ta, dù là chú em khóa nhỏ nhất, bây giờ cũng đã lục tuần, đa số đã thất thập cổ lai hy, một số đã bát tuần, cửu tuần và từ từ rời cũng rủ nhau về miền miền viễn. Thời gian còn bao nhiêu nữa để hưởng lợi lộc, còn bao nhiêu ngày phù du nữa mà lập mưu, tính kế, gian dối, lừa lọc, tranh dành lợi nhuận, hư danh với nhau. Cuối cùng, rồi cũng sẽ về miền miền viễn với hai bàn tay trắng!

*Về trông lá rụng ngoài sân
Công danh phù thế có ngân ấy thôi!*

Đoạn đời đẹp nhất trong chúng ta là thời gian Sinh Viên Sĩ Quan, ngôi trường đẹp nhất còn mãi trong trí ức chúng ta là Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và tình bạn bè chiến hữu đậm nét nhất, phải là tình võ bị. Tại sao không giữ cho đến cuối đời. Những người Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam cũng chỉ là những nhân thể thường tình, khi tranh ngôi, giành vị thì mưu mô, cào cấu, giận dữ, vùi dập nhau. Nhưng, người Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam khi nhìn thấy màu alpha đỏ, thấy nón Tụ Thắng Để Chỉ Huy, hay cùng nhìn vào bức ảnh cổng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, thế nào cũng phải chạnh lòng, cũng sẽ nguôi giận, niềm nở quàng vai nhau. Ngày xưa tình chiến hữu, tuy cùng trường nhưng lúc giận dữ, cũng cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, rồi trên trận địa lại sát bên nhau, che chở nhau. Khi nghe tin bạn, đàn em, đàn anh bị vây khốn, hiểm nghèo, cũng liều chết nhào đến cứu nhau... Đến khi về hậu cứ, lại có lúc cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau... tình anh em võ bị là thế, không bao giờ bỏ nhau! Hãy về với trường mẹ, về với anh em võ bị.

Vũ Công Dân K23



XIN NGỎ LỜI

Kính thưa quý Niên Trưởng và quý bạn Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,

Tôi, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Lưu Xuân Phước K24, xin kính chào tất cả quý vị.

Do sự ủy nhiệm của Đại Hội Đồng Kỳ Thứ 21 tổ chức tại San Jose, CA vào ba ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2018 qua bản Tuyên Cáo, điều thứ ba của Quyết Nghị, trong thời gian ngắn nhất, tìm mọi phương cách khả hữu và hợp lý để ổn định Tổng Hội, hầu đáp ứng được nguyện vọng chung của Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Nay tôi xin ngỏ lời trước để bày tỏ thiện chí trong việc giải quyết tình trạng bất ổn của tập thể Võ Bị hiện nay một cách êm thấm, và quan trọng hơn cả là giữ cho tập thể Võ Bị được thống nhất. Những nhận định sau đây không nhằm chỉ trích, mà chỉ muốn vạch ra khuyết điểm của Ban Chấp Hành Tổng Hội 2016-2018.



Sự chính danh của một Đại Hội phải được đặt trên nền tảng nào? Hẳn quý vị đã biết, Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu kỳ thứ 21 đã được tổ chức tại San Jose, CA vào ba ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2018 đúng theo quyết định của Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu kỳ thứ 20 vào tháng 6 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 6:

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KỲ THỨ XXI—2018

Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Bắc California tự nguyện nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội XXI vào năm 2018. Địa điểm, thời gian và chương trình chính thức sẽ được thông báo sau.

Đại Hội Đồng Kỳ Thứ XX bế mạc vào lúc 15:00 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2016.

Làm tại Westminster, California, Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6 năm 2016.

Thư Ký 1 CSVSQ Nguyễn Gia Thiệu K30. (ký tên)

Chủ Tọa Đoàn: Chủ Tịch CSVSQ Nguyễn Nho K19. (ký tên)

Hội Võ Bị Bắc California là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội kỳ thứ 21 theo quyết định của Đại Hội kỳ thứ 20. Chúng tôi hãy còn lưu giữ rõ ràng, từ Đại Hội 20 đến nay, không có một Đại Hội nào quyết định ngược lại; do đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào

thì Hội Võ Bì Bắc California vẫn có đầy đủ tư cách CHÍNH DANH để tổ chức Đại Hội kỳ thứ 21.

Đại Hội kỳ thứ 21 tại Bắc Cali đã được đa số các Khóa, các Hội Võ Bì tại Hải Ngoại hưởng ứng và tham dự. Trong số 31 Khóa chính thức của Trường Võ Bì và 1 Khóa Phụ là Khóa FACS, có 5 Khóa không có ý kiến, còn lại 27 Khóa thì 21 Khóa cùng với 10 Hội Võ Bì đã ủng hộ, tán thành và tham dự.

Số người ghi danh tham dự Đại Hội kỳ này đã đạt được mức kỷ lục: 314 người. Con số này bao gồm quý phu nhân tham dự ĐH. Nếu chỉ tính riêng các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan mà thôi thì số Cựu Sinh Viên Sĩ Quan tham dự Đại Hội kỳ này là 242 người. Đây cũng là một kỷ lục.

Ngoài ra có thêm 336 Cựu Sinh Viên Sĩ Quan bày tỏ quan điểm ủng hộ Đại Hội 21 bằng cách gửi phiếu tán thành ĐH21 Bắc Cali và gửi email xác nhận ủng hộ Đại Hội 21. Bằng chứng đã được đệ trình ra trước cử tọa trong buổi Đại Hội. Như vậy cộng lại thì có 578 Cựu Sinh Viên Sĩ Quan vừa tham dự vừa ủng hộ Đại Hội 21.

Đặc biệt còn có sự tham dự của hai vị Cựu Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bì Quốc Gia Việt Nam. Mặc dù rất bị hạn chế về sức khỏe và tuổi tác, nhị vị Cựu Chỉ Huy Trưởng vẫn cố gắng tham dự để biểu lộ sự tán thành hoàn toàn đối với Đại Hội 21.

Sở dĩ những chi tiết của Đại Hội 21 tại Bắc Cali được liệt kê ra là vì đó là những dữ kiện hoàn toàn có thật, đã xác định một thực trạng đáng buồn cho anh Tsu A Cầu và Ban Chấp Hành 2016-2018 của anh, và cho cả những người ủng hộ anh Cầu nữa. Anh Tsu A Cầu: anh đã thất bại. Hiện nay đại đa số các Khóa và các Hội đã lánh xa anh. Sau sự thành công của Đại Hội 21 tại Bắc Cali, mọi người đang đưa mắt dòm về Nam Cali xem anh khôn khéo hành xử ra sao, hay là anh lại dẫm vào bước chân cũ. Nếu Đại Hội mà anh dự định tổ chức vào 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 6, 2018 tại Nam Cali quy tụ được số Cựu Sinh Viên Sĩ Quan tham dự đông hơn, số Cựu Sinh Viên Sĩ Quan ủng hộ nhiều hơn Đại Hội tổ chức tại San Jose thì anh và Ban Tổ Chức cứ tiếp tục tiến hành. Nhưng bằng ngược lại nếu số Cựu Sinh Viên Sĩ Quan ít hơn con số đã nêu trên thì bất lợi vô cùng cho anh và Ban Tổ Chức:

- Ít Cựu Sinh Viên Sĩ Quan tham dự hơn thì quý vị hiển nhiên tự thú nhận là thiếu số.
- Nếu là thiếu số thì phải phục tùng đa số theo sinh hoạt dân chủ.
- Nếu thiếu số mà không phục tùng đa số thì rõ ràng là hành động phá hoại nhằm mục đích gây chia rẽ Tổng Hội Võ Bì.

- Những người liên can đến Đại Hội tại Nam Cali kể cả những ai tham dự Đại Hội này sẽ gánh lấy hoàn toàn trách nhiệm chia hai Tổng Hội Võ Bị.

Tổng Hội Trưởng có quyền thay đổi quyết định của Đại Hội Đồng XX không?

* Điều 19 Nội Quy ấn định: ĐẠI HỘI ĐỒNG (khoảng đại hoặc bất thường) là cơ quan chỉ đạo tối cao của Tập Thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam hải ngoại.

* Hai vị Cựu Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam xác định trong Thư Ngỏ ngày 28 tháng 11 năm 2016 như sau: Quan niệm rằng *kết quả của ĐH20 tổ chức dựa trên Nội Quy Tổng Hội, không ai có quyền hủy bỏ hay vô hiệu hóa.*

Như vậy, quá rõ ràng:

Không ai có quyền thay đổi quyết định của Đại Hội Đồng, bất cứ vì lý do gì.

Nếu muốn thay đổi thì phải triệu tập một Đại Hội Đồng khác vì Đại Hội Đồng là cơ quan chỉ đạo tối cao.

Anh Tsu A Cầu ra văn thư tổ chức Đại Hội XXI tại Nam Cali là trái với quyết định số 6 của Đại Hội Đồng XX. Hành động này vi phạm điều 29 và điều 19 của Nội Quy.

Là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan, vẫn thường tự hào là văn võ song toàn, chắc hẳn quý vị đủ sáng suốt để tự mình nhận định rõ sự việc sai trái này.

Điều đáng nói là lý do mà anh Cầu viện dẫn để ra Văn Thư số 011/BCH/TH/2016-18 thì không có căn cơ nào cả.

Xin chứng minh: trong Văn Thư này anh Cầu viết:

<<

2.- Một thời gian sau, Thông Báo tham chiếu thứ 3, Hội Võ Bị Bắc Cali đã tuyên bố là một Hội độc lập, **không thống thuộc** Tổng Hội. Nguyên văn mục thứ 5 của Thông Báo đó như sau:

“Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng Bắc California” là do các Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại San Jose thành lập, điều hành và sinh hoạt hoàn toàn không phụ thuộc bất cứ một tổ chức nào ngay cả “Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam”. Sự liên quan giữa Tổng Hội và Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng Bắc California

chỉ đặt căn bản trên phương diện “Tình Tự Võ Bị” tức là những tình cảm cột chặt giữa những người xuất thân cùng một quân trường, “Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam”. Do đó những sinh hoạt trên phương diện chính trị, tài chánh, pháp lý của “Hội Võ Bị Bắc Cali” không lệ thuộc trách nhiệm của “Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam”, và ngược lại những sinh hoạt vừa nêu trên của “Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam” dĩ nhiên không thể thuộc trách nhiệm của “Hội Võ Bị Bắc Cali”.

Là một Hội không thống thuộc Tổng Hội thì không có tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức Đại Hội Đồng XXI của TH. Điều này đã được Ban Chấp Hành Tổng Hội xác định trong các Văn Thư tham chiếu thứ 4, 5.

>>

Trong đoạn in nghiêng bên trên nguyên văn màu đỏ thì anh Cầu cáo buộc Hội Võ Bị Bắc Cali đã tuyên bố “không thống thuộc Tổng Hội”.

Đọc hết phần nguyên văn màu đỏ thì chẳng thấy có chỗ nào “không thống thuộc Tổng Hội” cả. Quý Niên Trưởng và quý bạn hãy đọc kỹ lại xem. Anh Cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Phép viết rất rõ: không phụ thuộc bất cứ một tổ chức nào ngay cả “**Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam**”.

Do đó những sinh hoạt trên phương diện chính trị, tài chánh, pháp lý của “Hội Võ Bị Bắc Cali” không lệ thuộc trách nhiệm của “Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam”, và ngược lại những sinh hoạt vừa nêu trên của “Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam” dĩ nhiên không thể thuộc trách nhiệm của “Hội Võ Bị Bắc Cali”.

Anh Cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Phép không hề viết “không thống thuộc Tổng Hội”.

Anh Tsu A Cầu với dụng ý xấu, đã dùng xảo thuật đổi chữ, tráo đổi “**không phụ thuộc**” thành “không thống thuộc” để cáo buộc anh Cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Phép. Xảo thuật này có lẽ anh Cầu học từ sư phụ Nguyễn Nho. Gán cho anh Phép cái điều mà anh ấy không làm là một hành động bịa đặt, xuyên tạc, ngậm máu phun người. Ngoài ra, quyết định thứ ba trong phiên họp Đại Hội Đồng khoáng đại của Hội Võ Bị Bắc Cali ngày 25/6/2017 đã khẳng định: “*Xác nhận Hội Võ Bị Bắc Cali là một Hội của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Tuy nhiên, Hội Võ Bị Bắc Cali không liên đới chịu trách nhiệm trên phương diện pháp lý, tài chánh, chánh trị đối với các hoạt động của Tổng Hội và ngược lại*”. Biên bản của phiên họp đã được đệ trình cho anh Cầu, nhưng anh không đếm xỉa gì tới.

Lấy lý do xuyên tạc bịa đặt để ra cái Văn Thư số 011/BCH/TH/2016-18 thì Văn Thư này hoàn toàn không có một chút giá trị nào.

Tóm lại, anh Tsu A Cầu thay vì tuân hành quyết định của Đại Hội Đồng XX hợp tác với Hội Võ Bị Bắc Cali để tổ chức Đại Hội Kỳ Thứ 21 tại San Jose, CA, giữ cho Tổng Hội được toàn vẹn thì anh Cầu lại làm trái ngược, viện lý do xuyên tạc bịa đặt để mà đơn phương và ngang nhiên hủy bỏ quyết định của Đại Hội Đồng XX, tự ý ra Văn Thư 011 dời địa điểm tổ chức Đại Hội XXI về Nam Cali. Rõ ràng là anh Cầu đã vi phạm vì không tuân thủ quyết nghị của Đại Hội Đồng XX (năm 2016) và cố tình chia Tổng Hội ra làm đôi. Trên căn bản luận lý, khi anh Cầu đơn phương hủy bỏ quyết định của Đại Hội Đồng XX thì chính anh đã tự mình từ bỏ chức vụ Tổng Hội Trưởng, vì chức vụ này là do quyết định của Đại Hội Đồng XX ban cho. Anh Cầu đã từ bỏ chức vụ Tổng Hội Trưởng thì anh còn tư cách gì mà tổ chức Đại Hội Nam Cali nhân danh Tổng Hội?

Xảo thuật đổi chữ nói trên của anh Cầu đã không lừa được 21 Khóa, đã không gạt được 10 Hội nhưng cũng đủ lôi cuốn được một số ít Cựu Sinh Viên Sĩ Quan của vài khóa như K17, K18, K19, K21, K26, K29 ngã theo chiều hướng riêng của anh.

Câu hỏi được đặt ra: Có phải các vị này ngây thơ? Hay là các vị này cứ một lòng dung dưỡng Ban Chấp Hành Tổng Hội 2016-2018? Trong Ban Chấp Hành có Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trần Thanh Quang K20 là nổi bật. Các vị có biết thành tích của Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trần Thanh Quang K20 ra sao không?

Cái khuyết điểm nặng nề nhất của Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Đàn Vobivietnam Trần Thanh Quang K20 là đã không áp dụng đúng mục tiêu phục vụ. Với chức vụ Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Đàn, ông có bốn phận phục vụ đa số thành viên thay vì ông chỉ duy nhất bảo vệ mỗi một người và đó là anh Cầu.

Các vị có ngỡ ngàng không khi đọc email gần đây của Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Đàn Vobivietnam Trần Thanh Quang K20?

Lưu Xuân Phước Khóa 24



**Phụ lục – Hình ảnh Ngày
Đại Hội CSVSQ-VBQGĐL, QLVNCH**



**Trường Võ Bị Đalạt –
Khối Quân Quốc Kỳ Đêm Truy Điệu 5/11/18**



**Toán Quân Quốc Kỳ Trường Võ Bị Quốc Gia VN—
Đại Hội Toàn Cầu 21 -- Lễ Khai Mạc**



**Đại Hội Toàn Cầu 21 tại San Jose,
11, 12, 13 tháng 5 năm 2018**



**2 vị Cựu Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN chủ tọa
Đại Hội 21 Võ Bị Toàn Cầu tại San José.
(Cựu Đại Tá Đỗ ngọc Nhận, Khóa 3 và
Cựu Trung Tướng Lâm quang Thi, Khóa 3)**



Nguồn: Internet eMail by Paul Van chuyển

*Đăng ngày Thứ Tư, June 6, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐIND, QLVNCH*